



สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์	รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สรุปข่าวข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของบุคลากร หรือการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเสนอวิสัยทัศน์ โดยใช้โปรแกรม power point ขอให้กำหนดใช้พื้นที่ตัวอักษรสีขาว เนื่องจากภาพที่ออกมาไม่ชัดเจน
2	คณะเกษตร	ขอขยายเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเกษตร	อนุมัติให้ขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำตบชื่อหรือจากมหาวิทยาลัยฯ
3	ประธานคณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ความคืบหน้าเรื่องการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็นว่า การแถลงนโยบายและการหยั่งเสียง เป็นการดำเนินการ ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2545 แต่เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่สามารถจะปฏิบัติได้ตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “การตีความตามข้อบังคับนี้ หรือการดำเนินการอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ให้อยู่ในวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา”
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้งอาจารย์สุรพล ภัทรนคร อาจารย์ระดับ 7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์วินิจ เจียมสกุล ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		เสนอขออนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 จำนวน 6 ราย	อนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. 2548 จำนวน 6 รายดังนี้ 1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) แก่ นายประดิษฐ์ พิระมาน 2.ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) แก่ นายกิตติ ดำเนินชาวนุรักษ์ 3.ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) แก่ นายชัยณรงค์ ฌ ถ้ำพูน 4.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) แก่ นายนิเวศน์ เรืองพานิช

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			5. ปรึญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แก่นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี 6. ปรึญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวบาล) แก่นายอำนาจ ทงก๊ก
5	วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์	ขออนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	อนุมัติ
6	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ขออนุมัติใช้หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์	อนุมัติ
7	โครงการสหวิทยาการ- ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ ศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและ- การจัดการฯ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ- อย่างยั่งยืน แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เกษียณราชการแล้วเป็นอาจารย์พิเศษ
8	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน- มหาวิทยาลัย เงินรายได้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2549	อนุมัติ
9	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนตรี